



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จะยึดมั่นในการบริหารงานของส่วนราชการที่มีความโปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได้ ให้สมกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรง เพื่อให้งานที่ทำปราศจากโทษเสียหาย และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ได้ยึดมั่นในหลักการนี้ เพื่อให้การบริหารราชการ และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงกำหนดนโยบายเพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

๑. ปฏิบัติงานทุกชั้นตอนมีความถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และเคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส และความพร้อมรับผิด
๒. ปลุกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน ที่มีกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมไปถึงการมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความสำคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้
๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมกรรมการทุจริตต่างๆ ในหน่วยงาน ไม่ทนต่อการทุจริตและก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม อันจะส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริต
๔. มุ่งเน้นการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวิชัย แสงศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒



Announcement of Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2

Title : Intent the good faith about the administration of Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2

Administrator of The Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2, announced that will perform administrative duties to prevention and suppression of corruption in the public sector, comply with transparent and verifiable government agencies, compliance with the Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2 vision and mission , with full intellect, ability with honesty. To do the job is free of damage and most beneficial based on good governance.

Willingness to request adherence to this principle for all officials of The Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2, obeying the principles of transparent and verifiable governance for the government, reducing the risk of corruption and misconduct, and performing the following actions .

1.Strict compliance with laws, regulations, rules and regulations, implementation of procedures, equality, and inclusion of encouragement for transparency and accountability.

2 . To cultivate and create cultural ideas, to understand the interests of organizations and individuals, to define plans to prevent and fight corruption, and to have a strong internal balance and persistence in anti-corruption organizations, and to recognize staff to adversely affect corruption and create an anti-corruption culture.

3. Do not accept internal corruption, do not tolerate corruption that leads to social sanctions, feel embarrassed by people or fear corruption.

4. Focus on human resources management and development systems, use ethics and work participation.

Announce to all

This announcement shall be effective from April 30, B.E.2561 onwards.

Wichai Saengsri

(Mr.Wichai Saengsri)

Director of Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2



宣布初等教育务办公巴吞他尼(Pathumthani)第2区

管理初等教育务办公巴吞他尼(Pathumthani)第2区的诚信意图

初等教育务办公巴吞他尼(Pathumthani)第2区管理员、宣布我将履行预防和打击公共部门腐败的行政职责、遵守透明和可核查的政府机构、符合初等教育务办公巴吞他尼(Pathumthani)第2区的愿景旨在履行完全的智力、能力、诚信、做这项工作没有损害最有利的、基于善政在管理。

我要求的意愿对所有初等教育务办公巴吞他尼(Pathumthani)第2区的官员坚持这一原则、为政府管理工作方面遵守透明和可核查、降低腐败和不当行为的风险、将执行以下操作。

1.严格依照法律法规和规章执行各项程序平等、涵盖鼓励遵守透明度、责任的可用性。

2.培养和创造文化思想、对机构利益与个人利益了解、定义预防和打击腐败的计划和反腐机构有强大的内部平衡和坚持、对工作人员识意到不利影响腐败创造反腐败文化。

3.不要接受内部的腐败、不要容忍导致社会制裁的腐败、对人员感到尴尬或害怕犯下腐败行为。

4.专注于人力资源的管理和开发系统、用有道德性和工作参与。

因此,宣布。

宣布于 2561 年 4 月 30 日

Wichai Saengsri

(先生Wichai Saengsri)

初等教育务办公巴吞他尼(Pathumthani)第2区处长。